

Số: **81** /TB-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất về chủ trương
giao đất, giao rừng sau kiểm kê đối với diện tích do Ủy ban nhân dân
cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh**

Ngày 27/04/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất về chủ trương giao đất, giao rừng sau kiểm kê đối với diện tích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, công tác kiểm kê rừng cơ bản đã hoàn thành. Về đề xuất về chủ trương giao đất, giao rừng sau kiểm kê đối với diện tích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm góp phần giúp cho công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng được tốt hơn. Tuy nhiên cần phải thận trọng, kỹ lưỡng để tránh xảy ra tình trạng khiếu nại khi đã giao đất lâm nghiệp thuộc trường hợp nêu trên, Vì vậy, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố nêu trên rà soát lại cho chính xác hiện trạng đất lâm nghiệp cụ thể từng huyện, từng xã, từng khu vực, từng thửa đất. Sau khi có kết quả rà soát hiện trạng, tổ chức thông báo công khai tại trụ sở thôn, làng, khu dân cư để nhân dân địa phương biết nhằm xác định người đang canh tác, qua đó kịp thời cập nhật, chỉnh lý cho phù hợp. Sau khi có kết quả rà soát, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất đề xuất phương án giao đất lâm nghiệp nêu trên cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện AL, VT, VC, TS, PC PM, Hoài Nhơn, Hoài Ân, TP QN;
- Các Sở NN và PTNT, TC, KH và ĐT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1 K13 (365).



Nguyễn Đức Thi